



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง (สนผ.) โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕ มท. ๕๐๔๘๒

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๕๙๖๘

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปลผลการสัมมนาเครือข่าย กขร. เพื่อพัฒนาการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๕๙

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สสน.) ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่าย กขร. เพื่อพัฒนาการ
ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน
๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวอเตอร์เกตบอลรูม ชั้น ๖ โรงแรมมารี วอเตอร์เกต
กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ตันยวรรธนะ) ประธานกรรมการขับเคลื่อน
และเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เป็นประธานการประชุม

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปลผลการสัมมนาเครือข่าย กขร. เพื่อพัฒนาการติดตามการดำเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง
เว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผน สป. www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” เรื่อง “สรุปลผลการ
ประชุมสัมมนาเครือข่าย กขร. เพื่อพัฒนาการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๕๙”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรุปผลการสัมมนาเครือข่าย กขร. เพื่อพัฒนาการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมวอเตอร์เกตบอลรูม ชั้น ๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ

ประเด็น/หัวข้อ	รายละเอียด
<p>๑. ทิศทางการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ</p>	<p>นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) โดยได้นำเสนอให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ Mr. Reform ที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ข้อสั่งการของ นรม. ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ให้เกิดผลสำเร็จ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้</p> <p>๑) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ในการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล แบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- ระยะแรก ได้แก้ไขปัญหาที่ได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ในเรื่องเศรษฐกิจ และความมั่นคง- ระยะที่สอง ได้ขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปของสภาพัฒนาการแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แล้วส่งให้รัฐบาลเพื่อพิจารณาครบถ้วน ทั้ง ๓๗ วาระการปฏิรูป- ระยะที่สาม ส่งผ่านงานให้กับรัฐบาลต่อไป <p>๒) บทบาทของของส่วนราชการ และ Mr. Reform ที่จะต้องดำเนินการในระยะต่อไป แบ่งออกเป็น ๒ มิติ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- มิติที่หนึ่ง ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ข้อสั่งการของ นรม. และ ครม. ปัญหาที่ได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลานานและยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น- มิติที่สอง ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยทุกส่วนราชการและ Mr. Reform ต้องดำเนินการ ดังนี้ (๑) ศึกษา ทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... (ฉบับผ่านการลงประชามติ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙) โดยเฉพาะหมวดที่ ๕ หน้าที่ของรัฐ หมวดที่ ๖ นโยบายแห่งรัฐ หมวดที่ ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี รวมทั้งร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๒) สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและบุคลากรในหน่วยงาน
<p>๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี</p>	<p>ดร.บัณฑิต เศรษฐศิริโรตม์ (สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม) โดยได้นำเสนอให้เห็นถึงกรอบแนวคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้</p> <p>๑) วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”</p> <ul style="list-style-type: none">- ความมั่นคง ได้แก่ (๑) มีความมั่นคงทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง (๒) มีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย (๓) สังคมมี

ประเด็น/หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ความปรองดอง และความสามัคคี (๔) ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต และ (๕) มีความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none">- ความมั่งคั่ง ได้แก่ (๑) มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง (๒) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน (๓) ความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง เช่น ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา เป็นต้น- ความยั่งยืน ได้แก่ (๑) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุล (๒) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๓) มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน (๔) ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง <p>๒. เหตุผล ที่มาของการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ</p> <ul style="list-style-type: none">- การพัฒนาชาติความต่อเนื่อง- มีแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย- มีการจัดสรรและใช้งบประมาณแบบแยกส่วน- การกำหนดอนาคตของชาติขาดความร่วมมือจากภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม- ประเทศที่พัฒนาแล้วจะมียุทธศาสตร์ชาติ เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น <p>๓. กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none">- ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีผู้แทนของภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ- ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและกรอบการปฏิรูป โดยมี พลเอกชুক্তีศักดิ์ เมฆสุวรรณ เป็นประธาน มีหน้าที่จัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี- ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ โดยมีเลขาธิการ ครม. เป็นประธาน มีหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ- ได้กำหนดการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... (ฉบับผ่านการลงประชามติ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙) <p>(๑) หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ ตามมาตรา ๖๕ รัฐจะต้องจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง</p> <p>(๒) หมวดรัฐสภา มาตรา ๑๔๒ กำหนดให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ต้องแสดงแหล่งที่มา และประมาณการรายได้ ประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (๓) หมวดคณะรัฐมนตรี มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้ารับบริหารราชการแผ่นดินต้อง</p>

ประเด็น/หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>แถลงนโยบาย ต่อรัฐสภาซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินนโยบาย และ (๔) บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๘ ให้หน่วยงานของรัฐ ที่ ครม. กำหนด ดำเนินการให้จัดทำร่างกฎหมายที่จำเป็นตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ สนช. ภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ</p> <p>๔. ขอบเขต เนื้อหายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ความจำเป็นของแต่ละประเทศ - เทคนิควิธีการจัดทำมีหลายรูปแบบ - ประเทศที่มียุทธศาสตร์ชาติส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา รวมถึงบางประเทศในเอเชีย และลาตินอเมริกา เช่น จอร์แดน บาร์เรน เป็นต้น - ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่มียุทธศาสตร์ชาติ เช่น บรูไน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นต้น - ยุทธศาสตร์ชาติของแต่ละประเทศมีระยะเวลาแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง ๑๐ - ๓๐ ปี <p>๕. โจทย์และความท้าทายของการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - สารของยุทธศาสตร์ชาติ (Contents) ต้องครอบคลุมประเด็น การพัฒนา ความเสี่ยงและความท้าทายที่สำคัญของประเทศในระยะ ๒๐ ปี ข้างหน้า มีเป้าหมายและภาพในอนาคตที่ชัดเจน ทุกภาคส่วนให้การยอมรับ และมีตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ - กลไกสู่การปฏิบัติ (Implementation/Mechanism) ต้องมี ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกันทุกระดับ - ระบบและกฎหมาย (System and Legal) ต้องมีกฎหมายรองรับ และมีระบบการติดตามและประเมินผล - การยอมรับของสังคม (Social Acceptance) เน้นการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน และมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน
<p>๓. การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goal : SDGs</p>	<p>นางสาวลดาวัลย์ คำภา (รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) โดยได้นำเสนอให้เห็นถึงกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนการพัฒนา ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้</p> <p>๑) เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) โดยสมาชิกสหประชาชาติ ๑๘๙ ประเทศตกลงร่วมกันว่าจะบรรลุให้ได้ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเป้าหมาย ๘ ประการ ได้แก่ (๑) ขจัดความยากจน และความหิวโหย (๒) จัดการศึกษาปฐมวัยให้ทั่วถึง (๓) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันของชาย-หญิง (๔) ลดอัตราการตายของเด็กต่ำกว่า ๕ ปี (๕) พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ (๖) ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรียและโรคสำคัญอื่นๆ (๗) จัดการสิ่งแวดล้อม</p>

ประเด็น/หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>อย่างยั่งยืน และ (๘) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก ทั้งนี้ มีผลการดำเนินงาน MDGs แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none">- บรรลุผลตามเป้าหมาย จำนวน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ (๑) ลดอัตราการตายของเด็กต่ำกว่า ๕ ปี และ (๒) ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรียและโรคสำคัญอื่นๆ- ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย จำนวน ๖ เป้าหมาย ได้แก่ (๑) ขจัดความยากจนและความหิวโหย (๒) จัดการศึกษาปฐมวัยให้ทั่วถึง (๓) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันของชาย-หญิง (๔) พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ (๕) จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (๖) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก <p>๒) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) “เปลี่ยนโลกของเรา : วาระ ๒๐๓๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” “Transforming Our World: The ๒๐๓๐ Agenda for Sustainable Development” ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมาย (Goals) ๑๖๙ เป้าประสงค์ (Targets) ๒๔๑ ตัวชี้วัด (Indicators)</p> <p>(๑) กลไกขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย โดย ครม. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none">- คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) มี นรม. เป็นประธาน มีภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ร่วมเป็นคณะกรรมการ- อนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีนายสุวัจน์ ต้นชูวรรณะ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็นประธาน มี ภาครัฐ ภาคเอกชน กระทรวงต่างๆ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ และประธานอนุกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมอีก ๓ ชุด ได้แก่ ชุดที่ ๑ คณะทำงานเพื่อบูรณาการการดำเนินงานในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะทำงานชุดที่ ๒ คณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะทำงานชุดที่ ๓ คณะทำงานปรับปรุงกลไกมาตรการด้าน เศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน- อนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีนางจุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธาน มีภาคเอกชนไม่แสวงกำไร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง และหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ- อนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน มีนายศุภวุฒิ สายเชื้อ เป็นประธาน มีภาคเอกชนไม่แสวงกำไร หน่วยงานวิจัยและข้อมูล และหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ <p>(๒) ผลการดำเนินงาน นายสุวัจน์ ต้นชูวรรณะ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมาย</p>

ประเด็น/หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยที่ประชุมได้กำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/สนับสนุน เพื่อขับเคลื่อน SDGs แต่ละเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ มท. ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- เป็นผู้รับผิดชอบหลัก จำนวน ๕ เป้าหมาย ได้แก่ <p>(๑) การจัดการความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ (๒) สร้างหลักประกันให้มีน้ำใช้ และมี การบริหารจัดการน้ำและสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน (๓) สร้างหลักประกัน ให้สามารถเข้าถึงพลังงานอย่างยั่งยืนในราคาที่เหมาะสม (๔) สร้างหลักประกันให้ สามารถเข้าถึงพลังงานอย่างยั่งยืนในราคาที่เหมาะสม (๕) ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข ทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สร้างสถาบันที่มีความรับผิดชอบและมี ประสิทธิภาพ</p> <ul style="list-style-type: none">- เป็นผู้สนับสนุน จำนวน ๙ เป้าหมาย (๑) ขจัดความ ทุจริต บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการและสนับสนุนการทำ เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (๒) สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริม สุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย (๓) สร้างหลักประกันให้ การศึกษามีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับ ทุกคน (๔) บรรลุ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ สตรีและเด็กหญิง (๕) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง และ การจ้างงานเต็มอัตรา และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน (๖) สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ที่สามารถต้านทานและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมอุตสาหกรรมและ นวัตกรรม (๗) ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในและระหว่างประเทศ (๘) เร่งรัด ดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ (๙) ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศน์บนบกอย่างยั่งยืน <p>(๓) การดำเนินงานในระยะต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดทำ Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในแต่ละเป้าหมายให้สมบูรณ์ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย และเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน- เผยแพร่องค์ความรู้การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน- เตรียมความพร้อมด้านระบบข้อมูลและสารสนเทศ สศช. ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะทบทวนสถานะและความพร้อมของข้อมูล และกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน SDGs โดยใช้ระบบ แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล (SDMX)- ผลักดันความร่วมมือกับประเทศกลุ่ม ๗๗ และ/หรือ ประเทศพัฒนาแล้ว ในรูปแบบความร่วมมือได้-ได้ และไตรภาคี
๔. การปฏิรูปและขับเคลื่อนระยะเร่งด่วน ในปี ๒๕๖๐	๔.๑ นายอลงกรณ์ พลบุตร (รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง) โดยได้นำเสนอให้เห็นถึงภารกิจการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ประเด็น/หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>๑) เป้าหมาย โดยในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๕ จะดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยอาศัยเครื่องมือใหม่ๆ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้บรรลุผลสำเร็จ เช่น ผู้นำทางการเมืองหลังจากการเลือกตั้ง ผู้บริหารภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นต้น</p> <p>๒) ข้อบ่งชี้ว่าการปฏิรูปในระยะ ๒ ปี ที่ผ่านมา มีทิศทางที่ดีขึ้น เช่น</p> <ul style="list-style-type: none">- ได้รับการจัดอันดับว่ามีการบริการสุขภาพของระบบสาธารณสุขดีที่สุดอันดับ ๔ ของโลก และดีที่สุดอันดับ ๒ ของโลกในการแก้ไขปัญหาการติดต่อของโรคเอดส์และซีพีอีจากแม่สู่ลูก- ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับ ๒๑ ของโลก และเป็นอันดับ ๕ ของเอเชีย เป็นรองแค่จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลี- กรุงเทพมหานครคว้าแชมป์โลก โดยเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลก <p>๓) เป้าหมายการปฏิรูปประเทศไทย สู่อนาคต เพื่อให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในระยะเวลา ๒๐ ปี เช่น</p> <ul style="list-style-type: none">- พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๔๐ และระบบน้ำครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่ชลประทานทั้งหมด- ผลสัมฤทธิ์เด็กไทยเป็นอันดับ ๒ ของอาเซียน และอยู่ในอันดับ ๕ ของเอเชีย- เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการพัฒนาสุวรรณภูมิและอาเซียน <p>๔) การปฏิรูปในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... (ฉบับผ่านการลงประชามติ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙) ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)</p> <ul style="list-style-type: none">- มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการให้เกิดการปฏิรูปด้านต่างๆ สืบต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยให้คำนึงถึงความสำคัญเร่งด่วน และความสัมฤทธิ์ผลของการปฏิรูปในระยะเวลาที่เหลืออยู่ รวมทั้งประสานการปฏิรูปกับสถานการณ์ปัญหาแห่งชาติ (สนช.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) หน่วยงานและองค์กรอื่นๆ รวมถึงส่วนราชการและประชาชนทุกภาคส่วน- มีภารกิจการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการเมือง (๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๓) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (๔) ด้านการปกครองท้องถิ่น (๕) ด้านการศึกษา (๖) ด้านเศรษฐกิจ (๗) ด้านพลังงาน (๘) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๙) ด้านการสื่อสารมวลชน (๑๐) ด้านสังคม และ (๑๑) ด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นต้น- มีเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ (๑) เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย (๒) เพื่อให้มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม (๓) เพื่อให้มีกลไก

ประเด็น/หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ป้องกันและจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ (๔) เพื่อจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (๕) เพื่อให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และ (๖) เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม</p> <ul style="list-style-type: none">- มีกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ (๑) แม่ข่าย ๕ สาย (คสช., ครม., สนช., สปท., และ กรธ.) (๒) คณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย (วิป ๓ ฝ่าย) (๓) คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (๔) คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน จำนวน ๖ คณะ (๕) คณะกรรมการประสานงานระหว่าง สปท. และ สนช. และ (๖) สมาชิก สปท. จำนวน ๒๐๐ คน ในรูปแบบของการมีคณะกรรมการวิสามัญ ๑๑ คณะ และคณะกรรมการวิสามัญ ๒ คณะ- มีเครือข่ายสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ทั้งสิ้น ๗๑ องค์กร เช่น ทหารกล้าไทย สภากองคกรชุมชน ๕,๔๐๐ ตำบล และสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เป็นต้น มีทำหน้าที่ (๑) สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (๒) ดำเนินงานสถาบันการปฏิรูป (Reform Academy) (๓) สร้างผู้นำการปฏิรูป (Reform Leader) ในทุกตำบล (๔) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฏิรูปทั่วไทยเริ่มที่ตัวเอง (Organizational-Based) และ (๕) ขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ (Area-Based)- ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙) โดยมีแผนการปฏิรูปประเทศที่ผ่านความเห็นชอบจาก สปท. แล้ว จำนวน ๑๐๕ เรื่อง แบ่งเป็น เสนอ ครม. พิจารณาแล้ว จำนวน ๙๓ เรื่อง เช่น การจัดทำ การกำหนด และการขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ และร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. และการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy) เป็นต้น และอยู่ระหว่างเสนอ ครม. พิจารณา จำนวน ๑๒ เรื่อง เช่น การปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน และการปฏิรูประบบเครื่องมือด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประโยชน์สาธารณะ เป็นต้น
	<p>๔.๒ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) โดยได้นำเสนอให้เห็นถึงกรอบแนวคิดในการปฏิรูปเศรษฐกิจสู่อนาคต สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">๑) ผลลัพธ์จากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต (Growth), มีเสถียรภาพ (Stability), มีการแข่งขัน (Competitiveness), ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม (Inequality) รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น๒) สาเหตุของการปฏิรูป ได้แก่ (๑) ประสบความสำเร็จในการพัฒนาแต่ช้ากว่าหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และได้หวัน เป็นต้น (๒) ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง และ (๓) มีการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม

ประเด็น/หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>๓) กรอบแนวคิดในการปฏิรูป (Reform Framework) มุ่งเน้นการแก้ไข ปัญหาทั้งระบบ โดยต้องหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และมุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาเชิงโครงสร้าง รวมทั้งต้องแก้ไขที่แนวความคิดของบุคคล (Mindset)</p> <p>๔) เป้าหมายการปฏิรูป ได้แก่ (๑) แก้ไขจุดบกพร่อง เช่น ปัญหาการ ทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เป็นต้น (๒) วางรากฐานใหม่เพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการของตลาด และ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น (๓) เตรียมความพร้อมรองรับปัญหาสำคัญ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ปัญหาโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น</p> <p>๕) นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ เจริญเติบโตและเกิดการพัฒนายั่งยืน แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none">- ระยะสั้น ได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ เช่น มาตรการ ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) เป็นต้น- ระยะกลาง มีการเร่งปฏิรูปเพื่อวางรากฐานสำหรับอนาคต เช่น (๑) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ เช่น กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ อนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) เพื่อระดมเงินทุนจากภาคเอกชน ทั้งสถาบันและรายย่อยเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น (๒) การเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขัน เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) ในพื้นที่ ๓ จังหวัด (จังหวัดชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา) เป็นต้น และ (๓) การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก เช่น นโยบายประชารัฐ และนโยบายธนาคารที่ดิน เป็นต้น- ระยะยาว กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี <p>๖) ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนการปฏิรูป ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- รัฐธรรมนูญ- กฎหมายด้านต่างๆ- ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล- การปฏิรูปของกระทรวงต่างๆ- กฎกระทรวง- จรรยาบรรณ (Code of Conduct)- การปรับแนวความคิด (Mindset) เช่น การแก้ไขปัญหารัฐบาล <p>ที่ยากจนที่สุดของประเทศไทย โดยสำนักงานประมาณต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณใหม่ ทั้งนี้ ต้องจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัด ที่ยากจนที่สุดมากกว่าจังหวัดอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้จังหวัดดังกล่าวพ้นจาก ความยากจนได้</p>

ประเด็น/หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>๔.๓ นายเสรี สุวรรณภานนท์ (สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) โดยได้นำเสนอให้เห็นถึงกรอบแนวคิดในการปฏิรูปด้านการเมือง สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้</p> <p>๑) สาเหตุของการปฏิรูป มีสาเหตุมาจากปัญหาด้านการเมือง เช่น มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีการแย่งชิงอำนาจ มีการทุจริตคอร์รัปชัน ประชาชนมี ความแตกแยก เป็นต้น</p> <p>๒) แนวทางการแก้ไขปัญหา</p> <ul style="list-style-type: none">- ต้องทำให้การเลือกตั้งมีความสุจริต และเที่ยงธรรม- ต้องทำให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชน และเป็นพรรค การเมืองที่มีคุณภาพ- ต้องมีการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ- ต้องสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง โดยให้ประชาชนมีความ รับผิดชอบร่วมกัน- ต้องสร้างความปรองดองสมานฉันท์ <p>๓) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ</p> <ul style="list-style-type: none">- เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน- เน้นความต้องการจากข้างล่างขึ้นมาข้างบน- เน้นการปฏิรูปการทำงานของทุกหน่วยงาน- เน้นตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน/ประชาชน สัมผัสได้- เน้นการบริการที่รวดเร็ว- เน้นการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน
	<p>๔.๔ นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ (สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) โดยได้นำเสนอให้เห็นถึงบทบาท และกรอบแนวคิดที่ Mr. Reform จะต้องขับเคลื่อน การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรม ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้</p> <p>๑) สาเหตุที่ต้องปฏิรูป ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำสูง โดยแบ่งเป็น ๕ มิติ ได้แก่ รายได้ สิทธิ โอกาส อำนาจ และศักดิ์ศรี</p> <p>๒) การปฏิรูป หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและ โครงสร้างในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งและความเป็นธรรมในสังคม</p> <p>๓) พัฒนาการของการปฏิรูปในประเทศไทยที่เห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ได้แก่ การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว โดยได้มีการปฏิรูปที่เห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เช่น การปฏิรูปด้าน เศรษฐกิจและสังคม การปรับปรุงกระทรวงทบวง กรมให้มีความทันสมัย การเลิกทาส เป็นต้น</p> <p>๔) ผลกระทบของความเหลื่อมล้ำ เช่น ขาดความไว้วางใจกัน มีอาการป่วยทางจิต และโรคอ้วน เป็นต้น</p>

ประเด็น/หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>๕) บทบาทของ Mr. Reform ในการขับเคลื่อนการปฏิรูป โดยจะต้องให้ความสำคัญ และศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... (ฉบับผ่านการลงประชามติ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙) เพื่อการปฏิรูปให้เกิดความรับรู้ ความเข้าใจ และต้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เช่น ต้องศึกษาและทำความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญฯ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (มาตรา ๒๕ - ๔๙) หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ (มาตรา ๕๑ - ๖๓) และหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ (มาตรา ๒๕๗ - ๒๖๑) เป็นต้น</p> <p>๖) กลไกสำคัญในขับเคลื่อนการปฏิรูป ตามร่างรัฐธรรมนูญฯ ได้แก่ (๑) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (๒) คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา (๓) คณะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม และ (๔) วุฒิสภา</p> <p>๗) ตัวอย่างการปฏิรูปด้านต่างๆ ตามร่างรัฐธรรมนูญฯ เช่น การปฏิรูปการศึกษาต้องศึกษาและทำความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญฯ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย- หมวดที่ ๑๕ มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น- หมวดที่ ๑๖ มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยมีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาตรา ๒๕๘ ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ ก. ด้านการเมือง ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ค. ด้านกฎหมาย ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม จ. ด้านการศึกษา ฉ. ด้านเศรษฐกิจ และ ช. ด้านอื่น ๆ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา ให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่ ครม. แต่งตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอ ครม. ดำเนินการต่อไป <p>๘) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรม โดยอาศัยกลไกประชารัฐ</p>
	<p>๔.๕ นายสมชาย แสวงการ (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) โดยได้นำเสนอให้เห็นถึงองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ ในการปฏิรูปของ สนช. และบทบาทหน้าที่ของ Mr. Reform ในการขับเคลื่อนการปฏิรูป สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้</p>

ประเด็น/หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>๑) องค์ประกอบของ สนช. มีสมาชิกทั้งหมด จำนวน ๒๒๐ คน มีคณะกรรมการธิการ จำนวน ๑๖ คณะ เช่น คณะกรรมการธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สนช. และคณะกรรมการธิการการปกครองท้องถิ่น สนช. เป็นต้น</p> <p>๒) อำนาจหน้าที่ของ สนช. เป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติในระหว่างที่ประเทศไม่มีสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา เพื่อวางรากฐานที่มั่นคงในการปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตย และนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากวงจรอุบาทว์ทางการเมืองซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางพัฒนาการตามวิถีทางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย</p> <p>๓) ผลการดำเนินงานของ สนช. โดยระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา ได้มีการออกกฎหมายไปแล้ว จำนวน ๑๘๘ ฉบับ และในระยะต่อไปจะดำเนินการเร่งรัดออกกฎหมายประกอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช....(ฉบับผ่านการลงประชามติ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙) และกฎหมายที่เสนอโดย ครม. ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๔) บทบาทหน้าที่ของ Mr. Reform ต้องเป็นกลไกหลักในการเชื่อมประสานและขับเคลื่อนการปฏิรูป โดยต้องมีความรู้ มีความเข้าใจเป้าหมายของการปฏิรูป และต้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนามั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p>

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.